

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH  
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH  
NGÀY 21 THÁNG 02 NĂM 2023**

-----

**1. Tiếp tục mở ra các cơ hội đầu tư, việc làm và du học cho học sinh, người lao động  
Đồng Tháp tại Hàn Quốc**

Đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp do đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Huyện ủy, Ủy ban nhân dân các huyện: Hồng Ngự, Lai Vung, Tam Nông đã có chuyến công tác tại Hàn Quốc.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Vũ Tùng - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc; Ngài Phó Tỉnh trưởng và lãnh đạo các ban, ngành, đơn vị hành chính thuộc tỉnh Gyeonggi-do; Ngài Huyện trưởng; Trung tâm Nông nghiệp huyện Yeonchoen. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**2. Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc tại Đồng Tháp**

Để đảm bảo kinh phí phục vụ cho phòng, chống dịch Covid-19, địa phương tập trung huy động tất cả các nguồn lực theo khả năng hiện có của ngân sách địa phương, giãn và cắt giảm một số nhiệm vụ chi để phục vụ trọng tâm cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Qua đó, đã đáp ứng kịp thời kinh phí cho việc mua sắm thuốc, trang thiết bị, sinh phẩm, vật tư y tế, phương tiện phục vụ cho công tác phòng, chống dịch; đồng thời các khoản kinh phí cho lực lượng phòng, chống dịch và hỗ trợ chính sách cho người dân cũng được chi trả kịp thời.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Đồng Tháp trong việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch; đồng thời chia sẻ những khó khăn của tỉnh Đồng Tháp trong phòng, chống dịch thời gian qua và nhận mạnh, đây cũng là khó khăn chung. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**3. Khẩn trương rà soát quy hoạch trong xây dựng nông thôn mới**

Năm 2023, tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Đồng Tháp là hơn 127 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 hơn 23 tỷ đồng, hỗ trợ xã đạt chuẩn nông thôn mới và các xã duy trì, nâng chất nông thôn mới hơn 104 tỷ đồng.

Qua tổng hợp từ các huyện, thành phố, nhu cầu vốn ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là hơn 168 tỷ đồng, bố trí cho 122 công trình. Cụ thể, bố trí cho 64 công trình chuyển tiếp hoàn thành năm 2023 với số vốn hơn 90 tỷ đồng, bố trí cho 06 công trình chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 với số vốn hơn 26 tỷ đồng, bố trí cho 52 công trình khởi công mới năm 2023 với số vốn hơn 52 tỷ đồng. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH  
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

---

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung  
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập  
LÊ THỊ NHƯ Ý**

**Trình bày  
VÕ THANH TOÀN**

**CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP**

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: [www.dongthap.gov.vn](http://www.dongthap.gov.vn)

Email: [banbientap@dongthap.gov.vn](mailto:banbientap@dongthap.gov.vn)

Điện thoại: 02773.853949